

11 Lời Chúa Giúp Chúng Ta Chiến Thắng

“Ground Zero” by Zac Poonen
www.cfcbangalore.com

1 Tôi đã xem xét rằng Lời Chúa giống như hạt giống đưa tôi đến sự tái sinh như thế nào (Sách Phi-ê-ơ thứ
2 nhất chương 1 câu 23). Tôi cũng thấy trong sách Phi-ê-ơ thứ nhất chương 2 rằng Lời Chúa giống như sữa
3 giúp tôi được lớn lên. Lời Chúa biến đổi tôi. Khi đọc sách Ê-phê-sô chương 6 tôi cũng thấy Lời Chúa giống
4 như thanh gươm để tôi chống trả lại Satan. Sách Ê-phê-sô chương 6 câu 17 nói...“Gươm của Thánh Linh
5 tức là Lời Đức Chúa Trời.” Đức Chúa Trời đã ban cho tôi một vũ khí để chống lại sự tấn công của kẻ thù
6 thuộc linh, chiến thắng nó và vũ khí đó chính là Lời Chúa. Đó là một vũ khí tuyệt vời mà Chúa đã ban cho
7 tôi để chống trả lại sự tấn công của Satan.

8
9 Rất nhiều người tin Chúa bị nạn chí. Tại sao như vậy? Bởi vì họ không biết sử dụng “thanh gươm” này như
10 thế nào khi Satan mang sự tuyệt vọng đến tấn công họ. Rất nhiều người tin Chúa sống dưới sự định
11 tội...dưới cảm giác của tội lỗi. Ai đã đưa những điều đó đến cho họ? Không phải Đức Chúa Trời.

12
13 Liệu tôi có đang sống cùng với cảm giác tội lỗi và bị định tội? Liệu tôi có đang không chắc rằng Chúa đã
14 chấp nhận tôi...liệu Chúa có yêu tôi...liệu Chúa đã tha tội cho tôi...liệu Chúa vẫn còn nhớ đến quá khứ
15 chống lại tôi? Đây là những cách thức mà Satan gây phiền nhiễu và dày vò cho nhiều người tin Chúa. Và
16 nhiều người tin Chúa ở khắp thế giới bị đè nặng bởi tội lỗi mà họ đáng ra không phải mang trên mình. Làm
17 thế nào để họ có thể chiến thắng Satan. Làm thế nào để tôi chiến thắng Satan?

18
19 Bất cứ cảm giác nào đến để kéo tôi xa khỏi Đức Chúa Trời...sự chán nản...sự định tội...cảm giác tội lỗi...thì
20 tôi có thể thắng được mọi cảm giác này nếu tôi biết nắm lấy Lời Chúa như một vũ khí. Ví dụ như tôi không
21 chắc rằng liệu Chúa Jê-sus có chấp nhận tôi hay không. Giả sử ma quỷ đến và nói, “Ồ, mày nghĩ Chúa Jê-sus
22 đã chấp nhận mày nhưng Chúa Jê-sus quá thánh khiết để mà chấp nhận kẻ tội lỗi như mày.” Tôi sẽ làm gì khi
23 nó nói cho tôi những lời kiểu như vậy? Liệu tôi sẽ tranh cãi với nó? Nếu tôi làm như vậy thì tôi sẽ thất bại.
24 Tôi không thể nào tranh cãi với Satan. Nó lanh lỏi hơn tôi nhiều.

25
26 Vào lúc Satan cám dỗ Chúa Jê-sus Christ bằng cách nói với Ngài, “Nếu ngươi là Con Đức Chúa Trời thì hãy
27 biến những đá này thành bánh đi” (sách Ma-thi-ơ chương 4 câu 3). Nó đã đặt câu hỏi, “Liệu ngươi có thật sự
28 là Con Đức Chúa Trời?” Và nếu nó đã đặt một câu hỏi như thế với chính Chúa Jê-sus Christ thì chẳng lẽ tôi
29 không nghĩ rằng Satan sẽ không cố gắng đặt những câu hỏi kiểu như vậy với tôi hay sao? Tất nhiên rồi, nó
30 sẽ làm vậy. Nó sẽ cố gắng khiến tôi nghi ngờ liệu tôi có thật sự là con cái của Đức Chúa Trời hay không.

31
32 Làm thế nào để tôi chiến thắng được Satan và những lời lẽ hiểm độc của nó? Tôi cần Lời Chúa để chiến
33 thắng. Ví dụ, đây là một lời mà bạn có thể sử dụng. Trong Giăng 6:37 Chúa Jê-sus nói, “Ai đến cùng Ta, Ta
34 sẽ không đuổi đi.” Có một cậu bé, người đã cầu xin Chúa Jê-sus bước vào trong cuộc đời mình, trong nhiều
35 năm...không phải nhiều ngày...không phải nhiều tháng...nhưng nhiều năm cậu sống trong sự nghi ngờ
36 không biết Đấng Christ có thật sự chấp nhận cậu hay không. Và trong suốt những năm ấy cậu sống trong sự
37 ngờ vực, cậu không có bước tiến nào trong tiến trình thuộc linh của đời cậu. Nhưng một ngày kia, khi cậu tin
38 vào Lời Chúa trong sách Giăng và cậu có thể nói với Satan rằng “Chúa Jê-sus đã chấp nhận ta như ta có. Bởi
39 vì Chúa nói rằng “Ai đến cùng Ta, Ta sẽ không đuổi đi.” Và cậu nói, “Lạy Chúa Jê-sus, con đến với Ngài và
40 kể từ ngày này trở đi con tin rằng Ngài không đuổi con đi.” Việc đó giống như thả một cái neo khiến cậu
41 không còn bị kéo trượt đi kể từ đó. Giống như vậy tôi cũng cần nắm lấy Lời Chúa và tin rằng kể từ ngày
42 hôm nay trở đi nếu tôi đến cùng Chúa Jê-sus...thì cũng chẳng phải vấn đề nếu tôi có là người tội lỗi nhất thế
43 giới...Nếu tôi đến cùng Chúa thì Ngài nói: “Ta chắc chắn sẽ không đuổi con đi.” Ở đây có một sự chắc chắn.
44 Tôi không phải tin vào những lời lừa dối của ma quỷ nữa. Tôi có thể nói cùng nó kiên quyết rằng: “Chúa
45 Jê-sus nói rằng Ngài chắc chắn chấp nhận ta.” Vậy giờ đây ai là người tôi sẽ tin cậy kể từ ngày hôm nay trở
46 đi...Chúa Jê-sus hay ma quỷ? Sự lựa chọn là của tôi. Nếu tôi cứ muốn tiếp tục tin ma quỷ thì không ai có thể
47 giúp tôi được. Nhưng nếu tôi tin Lời Đức Chúa Trời...thì hãy nắm lấy thanh gươm đó và ma quỷ sẽ chạy xa
48 khỏi tôi và tôi sẽ không bao giờ phải nghi ngờ cho đến cuối đời rằng Đấng Christ đã chấp nhận tôi.

49
50 Giờ tôi có thể có một vấn đề khác. Có những tội lỗi nhất định tôi đã phạm trong quá khứ mà tôi cảm thấy vô
51 cùng vô cùng tội tệ. Nó có thể là những thứ rất kinh khủng và có thể tôi cảm thấy có một số tội ít nghiêm
52 trọng hơn Đức Chúa Trời đã tha cho mình nhưng còn những tội lỗi khủng khiếp không ai biết trừ tôi,
53 thì...Đức Chúa Trời sẽ luôn nhớ những điều kinh khủng ấy khi Ngài nghĩ về tôi có phải không? Liệu có phải

11 Lời Chúa Giúp Chúng Ta Chiến Thắng

“Ground Zero” by Zac Poonen
www.cfcbangalore.com

54 vậy không? Với nhiều người thường thì nó là như vậy...giả sử một ai đó đã giết con trai của một người và
55 người kia đủ khoan dung để tha thứ cho kẻ giết người. Dầu vậy mỗi lần anh ta thấy kẻ đó thì anh sẽ nhớ lại
56 “Đây là kẻ giết chết con trai mình.” Dầu người đó đã tha thứ cho tên giết người.

57
58 Liệu Đức Chúa Trời có nhìn tôi theo cách như vậy không? Tức là mỗi khi Ngài thấy tôi Ngài nhìn vào tôi
59 giống như kẻ đã phạm tất cả những tội ác của 20 năm trước hay 10 năm trước hay thậm chí của tuần trước.
60 Kinh thánh nói gì? Tôi cần phải biết Chúa nói gì trong Lời của Ngài, còn nếu không Satan sẽ chiến thắng tôi
61 với tất cả những ý tưởng dầy vò của nó. Mục đích của nó là giữ cho tôi thật xa cách Chúa. Tôi không thể
62 chiến thắng trên nó bằng cách tranh cãi hay bằng tâm lý học hay bằng bất kỳ thứ gì tương tự. Mà tôi cần
63 phải trích dẫn Lời Chúa.

64
65 Chúa Jêsus đã nói gì khi Ngài chịu Satan cám dỗ? Ngài nói: “Có Lời chép rằng...” Lời Đức Chúa Trời nói
66 thế này. Lần thứ hai Satan đến cùng Chúa Jêsus với sự cám dỗ khác, Ngài nói: “Lời Chúa nói như thế
67 này...” Mỗi lần như thế trong ba lần cám dỗ trong nơi vắng vẻ Chúa Jêsus đều chiến thắng trên Satan chỉ
68 nhờ việc trích dẫn Kinh thánh. Không bàn luận...không tranh cãi...hay bất cứ thứ gì. E-va đã trò chuyện và
69 tranh cãi với Satan và tôi biết điều gì đã xảy đến với bà. Bà ấy đã gục ngã. Chúa Jêsus đã không làm như
70 vậy. Ngài trích dẫn Lời Đức Chúa Trời. Đó cũng là điều tôi cần phải làm.

71
72 Có một câu Kinh thánh trong sách Hê-bơ-rơ chương 8 câu 12, Đức Chúa Trời nói: “Nhân ta sẽ tha sự gian ác
73 của họ, và không nhớ đến tội lỗi họ nữa.” Đây là một lời hứa. Không chỉ là Ta sẽ tha thứ tội lỗi ngươi nhưng
74 ta sẽ không nhớ đến tội lỗi ngươi nữa.” Như thế có nghĩa khi Chúa nhìn tôi Ngài không chống lại bất kỳ tội
75 nào tôi đã phạm trong quá khứ. Không phải những tội mà tôi đã phạm “100” năm trước cũng như tội tôi vừa
76 phạm ngày hôm qua. Kinh thánh nói nếu tôi xưng nhận tội mình thì Đức Chúa Trời là thành tín và công bình
77 ban sự tha thứ cho tôi. Dòng huyết của Chúa Jêsus rửa sạch tôi khỏi mọi tội lỗi.

78
79 Đây là những vũ khí mạnh mẽ...lời Chúa giống như những thanh gươm. Kinh thánh giống như kho vũ khí
80 với nhiều thanh gươm và tôi cần phải lấy ra thanh gươm thích hợp mỗi khi ma quỷ đến với tôi với một cách
81 thức tấn công nào đó. Khi nó nhắc tôi về tội lỗi quá khứ. Tôi có thể nói: “Ồ đúng đấy, nhưng dòng huyết của
82 Chúa Jêsus đã rửa sạch tao khỏi mọi tội lỗi.” Satan là kẻ giỏi đi kiện nhất. Nó tìm cách cáo buộc, dầy vò và
83 phiền nhiễu mọi người tin Chúa, ngăn cản họ không được sống hạnh phúc và rất nhiều người tin Chúa đi
84 vòng quanh với cái mặt dài thườn thọt. Đó không phải ý muốn Chúa dành cho tôi. Liệu Chúa có muốn tôi
85 đi vòng quanh với một cái mặt dài thườn thọt hay không? Làm sao tôi có thể kéo một ai đó đến cùng Đấng
86 Christ nếu tôi cứ đi loanh quanh với cái mặt dài như thế? Làm thế nào để tôi có thể hạnh phúc? Tôi không
87 thể nào dùng liệu pháp tâm lý khiến mình được hạnh phúc được. Tôi cần phải biết rằng những tội lỗi tôi đã
88 được tha và tôi đã được Đấng Christ chấp nhận. Không chỉ vậy nhưng Đức Chúa Trời sẽ không còn nhớ đến
89 tội lỗi của tôi nữa.

90
91 Giờ tôi bước thêm một bước xa hơn. Chúa không chỉ tha tội lỗi tôi. Ngài cũng không chỉ không nhớ đến tội
92 của tôi nữa. Mà còn có một thanh gươm tên là “Sự công chính” trong sách Rô-ma...đó là Đức Chúa Trời đã
93 “khiến tôi thành người công chính.” Sách Rô-ma chương 5 câu 1 nói: “được xưng công chính bởi đức tin...”
94 Vậy từ “công chính” có nghĩa là gì? Nó có nghĩa “được tuyên xử là người ngay thẳng.” Nó có nghĩa Đức
95 Chúa Trời tuyên xử tôi là một con người ngay thẳng. Để minh họa điều này, giả sử tôi bị cáo buộc phạm tội
96 và bị đưa đến tòa án, quan tòa nói, “Được rồi, anh được tha tội.” Tôi vui mừng vì tôi được bước ra khỏi
97 phòng xử và trắng án. Nhưng vẫn ngập chìm trong sự xấu hổ vì tôi đã bị cáo buộc phạm tội. Nhưng mặt
98 khác, nếu quan tòa nói: “Sau khi tra xét mọi bằng chứng, tôi không thấy anh phạm tội nào hết. Vậy nên anh
99 không cần được tha tội. Mà anh là người công chính. Hãy trở về nhà ngẩng cao đầu.” Khi ấy tôi bước ra
100 khỏi tòa án không chỉ là trắng án nhưng với một cái đầu ngẩng cao. Đây là nghĩa của từ “công chính” Nó
101 còn hơn cả sự tha thứ và nhiều người tin Chúa chưa hiểu điều này. Đức Chúa Trời không chỉ tha tội mà Ngài
102 còn tuyên bố công chính. Ngài công bố tôi là người công chính. Khi tôi đặt đức tin trong Đấng Christ, Đức
103 Chúa Trời mặc cho tôi với sự công chính của Đấng Christ. Ngài đặt sự tốt lành của Đấng Christ trên tôi như
104 đồ mặc cho tôi. Hãy nghĩ về điều này...sự tốt lành của Đấng Christ được mặc cho tôi. Tôi trông như thế nào
105 khi tôi mặc lấy sự tốt lành của Đấng Christ? Câu trả lời là...hoàn hảo.

11 Lời Chúa Giúp Chúng Ta Chiến Thắng

“Ground Zero” by Zac Poonen
www.cfcbangalore.com

106 Tôi có tin điều này không? Vấn đề cũng nằm chỗ này. Nếu tôi không tin thì khi ấy nó sẽ không thành hiện
107 thực. Kinh thánh nói: “...được xưng công chính bởi đức tin.” Tôi có tin Đức Chúa Trời mặc cho tôi sự tốt
108 lành của Đấng Christ hay không? Cảm ơn Chúa vì điều ấy. Và hãy chống trả Satan bằng vũ khí là Lời Chúa.
109 Hãy nói: “Tôi được Đấng Christ chấp nhận.” Hãy nói ngay giờ này: “Tôi đã được chấp nhận...tôi đã được
110 tha thứ. Đức Chúa Trời không nhớ đến quá khứ xấu xa của tôi nữa. Tôi được trở nên công chính. Tôi là một
111 người công chính được mặc lấy sự tốt lành của Đấng Christ trên cuộc đời tôi. Tôi cũng quý giá trước mặt
112 Đức Chúa Trời giống như Đấng Christ vậy.”
113
114 Đây là những vũ khí khiến Satan sẽ phải chạy xa khỏi tôi